

ที่ มท ๐๐๑๘.๒/ว ๑๕๕



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การกำชับนำเข้าสู่ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘.๒/ว ๘๒๗๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามที่ จังหวัดมุกดาหารแจ้งให้อำเภอดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยให้อำเภอนำเข้าสู่ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หน้าเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th หัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง” นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า การนำเข้าสู่ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง มีความสำคัญและจำเป็นต้องการบริหารจัดการในภารกิจด้านความมั่นคง และสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณได้ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลที่มีการนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง พบว่า ยังคงปรากฏอำเภอที่ไม่ได้มีการนำเข้าสู่ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หรือมีการนำเข้าสู่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน อีกทั้ง ปัจจุบันอำเภอได้มีการดำเนินโครงการจัดตั้งหรือฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือเจ้าพนักงานอื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้แต่งตั้งเป็นคำสั่งอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้าน หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การนำเข้าสู่ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดมุกดาหารจึงขอกำชับให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีที่อำเภอ ได้มีการแต่งตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพิ่มเติม ให้นายอำเภอ มอบหมายปลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ นำเข้าสู่ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หน้าเว็บไซต์กรมการปกครอง www.dopa.go.th หัวข้อ “ระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง” โดยดำเนินการตามคู่มือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านระดับอำเภอ ซึ่งปรากฏในระบบฐานข้อมูลอำเภอ

๒. ให้ปลัดอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นผู้นำเข้าสู่ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และรหัสผ่าน คือ dopakey1234 ในการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง

๓. ข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ให้อำเภอนำเข้าสู่ข้อมูลฯ หมายถึง ข้อมูลบุคคลของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และราษฎรอาสาสมัครที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งอำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว

/๔. เพื่อให้การ...

๔. หากมีประเด็นสงสัยสามารถสอบถามการนำเข้าข้อมูลฯ ได้ที่ นายตรีเพชร ปุณยวรารักษ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๙๐๑ ๒๘๙๖

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรม)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานความมั่นคง
โทร/โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๑๐